

Số: *MT* /LĐLĐ

Gia Lâm, ngày *15* tháng 3 năm 2021

V/v nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong CNLĐ  
về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và  
bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày 23/5/2021 (Chủ nhật). Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Thực hiện Công văn số 115/LĐLĐ ngày 11/3/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong CNLĐ; thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng luật, an toàn, đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở bám sát nội dung Kế hoạch số 91/KH-LĐLĐ ngày 25/02/2021 của Liên đoàn Lao động Huyện về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ công việc đã đề ra, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: trang trí tuyên truyền cổ động trực quan, phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp v.v..; tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, kết hợp lồng ghép trong nội dung sinh hoạt tại công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận và tổ công đoàn; tăng cường đăng tải tin bài trên bảng tin nội bộ và các trang thông tin điện tử của đơn vị, gửi tin bài về trang Web Liên đoàn Lao động Thành phố, Fanpage Công đoàn Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô và Fanpage Công đoàn Gia Lâm.

2. Chủ động nắm chắc tình hình dư luận, diễn biến tư tưởng trong CNLĐ tại công đoàn cơ sở, đặc biệt là trong các khu nhà trọ và tại các doanh nghiệp có

đồng CNLĐ về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử để kịp thời phản ánh về Liên đoàn Lao động huyện, đồng thời làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho đoàn viên và người lao động.

Riêng đối với đơn vị có đồng CNLĐ là người ngoại tỉnh có đăng ký tạm trú và sinh hoạt tập trung tại doanh nghiệp, các khu nhà trọ, trên địa bàn huyện cần đặc biệt quan tâm rà soát, nắm chắc số lượng, danh sách cử tri đăng ký tham gia bầu cử tại địa phương, đơn vị để phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, đôn đốc người lao động (nhất là công nhân lao động nhập cư) đăng ký danh sách cử tri đảm bảo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của công dân. Vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân bằng việc tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, đảm bảo đúng luật vào ngày 23/5/2021, tạo không khí bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Huyện yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nghiêm túc thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi ( đề t/h);
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Thế**